



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนโครงการวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ  
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

\*\*\*\*\*

ตามที่สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ  
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีบุคลากรได้รับการจัดสรรทุนโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย  
ในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ
<b>โครงการบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา</b>				
1	โครงการบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง	ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เทียววิไล ผู้ประสานงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000
<b>โครงการบูรณาการวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>				
2	การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ล้านนาจากตำรายาข้างและ ความหลากหลายของ เชื้อแบคทีเรียที่ใช้ออกซิเจน ในมูลช้างสู่การสร้างนวัตกรรม สำหรับระบบการศึกษา จังหวัดลำปาง	รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล อาจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ อาจารย์พูนฉวี สมบัติศิริ อาจารย์สมศักดิ์ กำทอง อาจารย์ดวงจันทร์ แก้ววงพาน	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์	700,000
<b>โครงการความหลากหลายทางชีวภาพ</b>				
3	ศึกษาความหลากหลายทาง ชีวภาพของพืชจากป่าชุมชน บ้านผาแมว ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	อาจารย์อังคณา เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ละมัย จันทะขาว อาจารย์อภิศักดิ์ จักรบุตร อาจารย์ ดร.ชัตนารี มีสุขโข	คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์	303,332
4	การเพาะเห็ดป่าสู่เห็ดเศรษฐกิจ	อาจารย์นิติ กิจไพศาลสกุล อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์สมพร ตีบขัต	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	50,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				1,153,332

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปฏิบัติตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด โดยต้องส่งผลงานวิจัยให้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามรายละเอียดในสัญญา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานภาพ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง